

## TSEสิ้นปีนี้รายได้พุ่ง เตรียมชิงREรอบสอง ลุ้นคว้าไม่ต่ำกว่า100MW

TSE การันตีรายได้ปีนี้ออกล้นไฮ หลังงวด 9 เดือนปีนี้กวาดรายได้ 1,972.8 ล้านบาท กำไรสุทธิ 506.1 ล้านบาท จาก COD โครงการโซลาร์ญี่ปุ่น “โอนิโกเบ” พร้อมร่วมชิงพลังงานหมุนเวียนรอบสองตั้งเป้าคว้าอีกไม่ต่ำกว่า 100 MW

นางสาวแคทลีน มาลินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้ (รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า) จะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอนิโกเบ (Onikoube) กำลังการผลิตตามสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าญี่ปุ่น 133 เมกะวัตต์ (MW) ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในไตรมาส 2/2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปีนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,388.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า 539.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.9% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และรายได้อื่น ๆ รวม 1,972.8 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 506.1 ล้านบาท ลดลง 19.8% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากงวด 9 เดือนแรกปีก่อนมีรายการพิเศษจากการ

รับรู้กำไรจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 234.4 ล้านบาท แต่หากไม่รวมรายการกำไรพิเศษดังกล่าว จะมีกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปีก่อนเท่ากับ 396.6 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีกำไรงวด 9 เดือนของปีนี้ เพิ่มขึ้น 27.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนั้น มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้โครงการโอนิโกเบ ที่ญี่ปุ่นเต็มไตรมาส และการประกาศปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รวมไปถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องในกลุ่มต้นทุนเชื้อเพลิงของโครงการชีวมวล (Biomass)

นอกจากนี้บริษัทได้ชนะประมูลงานโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบที่ 1 เป็นจำนวน 88.66 เมกะวัตต์แล้ว กลุ่มบริษัทยังเตรียมความพร้อมเดินหน้าเข้าร่วมประมูลโครงการจัดหาไฟฟ้า รอบที่ 2 ที่มีโควตาออกมา 3,668.5 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 100 เมกะวัตต์ อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังศึกษาโครงการ Waste to Energy หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากขยะ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเจรจากับผู้เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างศึกษาโครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ทั้งนี้หากเดินหน้าโครงการดังกล่าวคาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่าพันล้านบาท เชื่อว่าโครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง หนุนผลงานโตก้าวกระโดดแน่นอน ■